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அருண் ஜேட்லி 
(எதிர்கட்சித்தலைவர் , மாநிலங்களவை)

காங்கிரஸ் கட்சி குழப்பத்தில் இருக்கிறது. இரட்டை இலக்க கட்சியாக 

தள்ளப்படக்கூடிய கடுமையான நிதர்சனத்தை எற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் 

அக்கட்சி இல்லை. இரட்டை இலக்க கட்சி இந்த யதார்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப 

எதிர்காலத்திற்கு திட்டமிட வேண்டும். ஏனெனில் அரசியல் நாட்காட்டியில் முடிவு என்பதே 

கிடையாது. 

ஆனால் சிறுத்தைப்புலி தனது புள்ளிகளை மாற்றிக்கொண்டதே 

கிடையாது.  காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்வதற்கு என்றே தோன்றிய கட்சியாக 

நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. மற்றொரு கட்சி அல்லது இன்னொரு 

நபர் ஆட்சியில் இருப்பதை அதனால சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை. 

அதிலும் நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வருவதை அதனால் நினைத்துப்பார்க்க 

முடியவில்லை. 12 ஆண்டுகளாக அவர் மீது தவறாக குற்றம்சாட்டி 

வந்த்து காங்கிரசார் மனதில் மோடி மீது பீதியை உண்டாக்கியுள்ளது. இந்த 

காரணத்தினால் தான் சோனிய குடும்பத்தினர் மோடி தொடர்பான எந்த 

விஷயத்திலும் காரணமே இல்லாத அளவுக்கு அச்சமடைகின்றனர்.

 காங்கிரஸ் மூன்றாவது அணியை ஆதரிப்பது பற்றி பரிசிலிக்கும் என்று கூறுவதன் மூலம் 

சல்மான குர்ஷித் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விட்டார். நல்லவேளையாக தேர்தல் கணிப்புகள் 

இது போன்ற கணக்கும் எடுபடாது என உணர்த்துகின்றன. வாக்காளர்கள் இது போன்ற 

சந்தர்பவாத முயற்சிகளை அறிந்திருக்கின்றனர். எனவே தீர்மானமான தீர்ப்பு வழங்க உள்ளனர். 

காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் கூடிய மூன்றாவது அணி பற்றி பேசுபவர்கள் ஏற்கனவே பலமுறை 

தோல்வியடைந்த ஒன்று பற்றியே பேசுகின்றனர். வசதி கருதி மட்டுமே அமைக்கப்படும் 

இத்தகைய கொள்கை இல்லாத உடன்பாடுகளால் நல்ல நிர்வாகம் தர முடியாது. அரசியல் 

குழப்ப நிலை பலருக்கு உகந்த்தாக இருக்கிறது. அப்போது தான் அவர்களால் ஏதேனும் 

முக்கியத்துவம் பெறமுடியும். வாக்காளர்கள் காங்கிரசை மட்டும் அல்ல, நிலையில்லாமையை 

உருவாக்குபவர்களையும் வீழ்த்த உறுதி கொண்டுள்ளனர்.



கேப்டனின் தடுமாற்றம் 

ஆரம்ப செய்தி அறிக்கைகள் மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள், 

அவை கேப்டன் அமரீந்தர் சிங்கால் தேர்தல் களத்தில் போட்டியிட முடியும் 

என உணர்த்தியதால் செய்தியில் இடம்பிடித்தன. ஆனால் சில நாட்களிலேயே 

கேப்டனின் பலவீனம் அம்பலமாகிவிட்டது. அவரால் தேசிய பிரச்ச்னைகளை 

விவாதிக்க முடியவில்லை. தற்போது நடக்கும் மக்களவை தேர்தல் 

நடைபெறும் அரசியல் சூழலுக்கு பொறுத்தமில்லாத இரண்டு மூன்று 

பிரச்சனைகள் பற்றியே அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். திரும்பி திரும்பி 

சொல்லப்படும் இந்த விஷயங்கள் செய்தியாவதில்லை. இதனால் பிரச்சாரம் 

தொய்வடைகிறது. 

எனக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய பல நட்சத்திரங்கள் வந்திருப்பதாக 

கேப்டன் குறை சொல்கிறார். அவர் சொல்வது சரி தான. நிறைய குடும்ப 

உறுப்பினர்கள்,அரசியல் நண்பர்கள் மற்றும் சாதனையாளர்கள் எனக்காக பிரச்சாரம் 

செய்கின்றனர். எனது அரசியல் சகாக்கள் மற்றும் கட்சித்தலைவர்களும் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர்.

ஆனால் கேடனுக்கு ஆதரவாக எந்த மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கல் 

யாரும் பிரச்சாரம் செய்யாதது ஏன்? ஆனந்த் சர்மாவை மட்டும் தான அவரால் 

அழைத்து வர முடிந்திருக்கிறது.  
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